



TRUNG TÂM KHU VỰC EAST BAY CHÍNH SÁCH YÊU CẦU đối với ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN NGUỒN HỖ TRỢ

Trung tâm Khu vực East Bay hỗ trợ người có khuyết tật phát triển và gia đình họ những công cụ cần thiết để có được cuộc sống chất lượng, hài lòng và xây dựng mối quan hệ đối tác để tạo ra các cộng đồng hòa nhập.

Để đáp ứng nhu cầu liên tục về các nguồn hỗ trợ và dịch vụ mới trong khu vực lưu vực của Trung tâm Khu vực East Bay (RCEB), trung tâm khu vực đang tích cực nỗ lực để đảm bảo nguồn vốn phát triển các nguồn hỗ trợ mới trong khu vực lưu vực địa phương của chúng ta và phân phối nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu của địa phương thông qua quy trình Yêu cầu Đề xuất.

RCEB cam kết thực hiện quy trình Yêu cầu Đề xuất (RFP) công bằng và bao quát. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến từ các nhà cung cấp thiếu đại diện và những người hiểu biết về cộng đồng đa dạng của chúng ta. Tất cả các thông báo về Yêu cầu Đề xuất sẽ được dịch sang các ngôn ngữ phổ biến của RCEB. Chúng tôi cũng sẽ dịch tất cả các gói yêu cầu. Chúng tôi hoan nghênh **TẤT CẢ** các ý kiến gửi đến.

Nguồn vốn dành cho việc bắt đầu phát triển nguồn hỗ trợ chủ yếu được nhận thông qua ủy quyền phân phối nguồn vốn từ Sở Dịch vụ Phát triển (DDS), được chỉ định cho các dự án Khởi động theo Kế hoạch Sắp xếp trong Cộng đồng (CPP) và Kế hoạch Phát triển Nguồn hỗ trợ Cộng đồng (CRDP) hàng năm của RCEB.

Hàng năm, Sở Dịch vụ Cộng đồng sẽ phát triển Kế hoạch Sắp xếp trong Cộng đồng toàn diện để xác định cư dân của các trung tâm phát triển của tiểu bang và các cơ sở thể chế khác có thể chuyển sang các cơ sở cư trú cho cộng đồng, ít hạn chế hơn và các cá nhân cần thêm các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt để tránh bị sắp xếp hạn chế hơn. Ngoài ra, Sở Dịch vụ Cộng đồng còn phát triển Kế hoạch Phát triển Nguồn hỗ trợ Cộng đồng (CRDP), yêu cầu nguồn vốn khởi động để phát triển các dịch vụ mới trong cộng đồng của chúng ta. CRDP được phát triển từ ý kiến phản hồi thu thập được từ những người được RCEB phục vụ, gia đình của những người được RCEB phục vụ, nhân viên RCEB, các nhà cung cấp dịch vụ được RCEB chọn làm nhà cung cấp và các bên liên quan khác trong cộng đồng.

RCEB tiến hành quy trình Yêu cầu Đề xuất (RFP) để thu hút các đề xuất cho từng dự án Khởi động. Quy trình này bao gồm thông báo công khai để thu hút các đề xuất (đăng lên trang web, gửi email cho cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ) và cuộc họp của Nhà thầu với tất cả những ứng viên quan tâm để chia sẻ thông tin cụ thể về dự án và quy trình đăng ký. Ứng viên được đánh giá bằng phiếu đánh giá tiêu chuẩn đề xuất được chia sẻ theo đề xuất, những ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được phỏng vấn bằng các câu hỏi tiêu chuẩn và xem xét mọi giấy phép, Medicaid và các đánh giá chất lượng khác trước đó. Ủy ban xem xét RFP có thể bao gồm các cá nhân được RCEB phục vụ, các thành viên gia đình, nhân viên RCEB và các đối tác cộng đồng. Ủy ban bao gồm các nhân viên RCEB tham gia phát triển nguồn hỗ trợ cũng như các chuyên gia về chủ đề này như nhà phân tích hành vi cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe hành vi. Các thành viên sẽ được lựa chọn để phản ánh sự đa dạng của cộng đồng chúng ta ở mức khả thi. Tất cả các đề xuất phải bao gồm tuyên bố về sự đa dạng và công bằng theo Bộ luật Phúc lợi và Thể chế California Mục 4648.11. Tất cả ứng viên sẽ được thông báo về kết quả và được cung cấp một bản sao phiếu đánh giá của họ. Tên người đoạt giải sẽ được đăng trên trang web của RCEB sau khi hợp đồng được hoàn tất. Phiếu chấm điểm ẩn danh cho tất cả ứng viên sẽ được chia sẻ trên trang web của RCEB sau khi giải thưởng được hoàn tất.

Ngoại lệ đối với chính sách này:

- Nguồn vốn Khởi động để bổ sung nguồn vốn từ hợp đồng khởi động năm trước đã được DDS phê duyệt.
- Nguồn vốn Khởi động cho Cơ quan Nhà ở được nêu tên được phân bổ cho mục đích sử dụng phát triển nhà ở giá phải chăng cho nhiều hộ gia đình.
- Nguồn vốn Khởi động cho các dự án hợp tác, liên ngành yêu cầu xác định các đối tác của cơ quan trước khi DDS phê duyệt nguồn vốn được phân bổ.

CHÍNH SÁCH NÀY ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG PHÊ DUYỆT

Ngày: Ngày 23 tháng 10 năm 2023